

# การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือนแรก”

ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี



ปีงบประมาณ 2561 กรมอนามัย โดยหน่วยงาน  
สายอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอนามัย  
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือนแรก” ขึ้น  
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงค์  
เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรคและ  
ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป  
บทบาทกรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย  
การนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวน  
ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กลไก  
การดำเนินงาน อุปสรรค ความท้าทายต่อการดำเนินงาน  
และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป นอกจากนี้  
ได้รับเกียรติจากนายพิษณุ แสนประเสริฐ ที่ปรึกษา  
กรมอนามัย และนายศุภมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านกฎหมาย อภิปรายเกี่ยวกับมุมมองการอภิบาลระบบ  
อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการปฏิรูปกรมอนามัย รวมทั้ง  
ได้มีการประชุมกลุ่ม เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการปรับบทบาท  
กลไกการทำงานทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่  
เพื่ออภิบาลระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม



การประชุมในครั้งนี้ นายแพทย์दनัย ธีวันดา  
รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธาน  
เปิดการประชุมและมอบนโยบาย ทิศทางการปรับบทบาท  
กรมอนามัยตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ มีหน่วยงานที่  
เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนา  
สุขภาวะเขตเมือง ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ  
และแรงงานข้ามชาติ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก  
หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์บริหารกฎหมาย  
สาธารณสุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และ  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ คือ ข้อเสนอ  
เพื่อการปรับปรุงระบบ กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
เพื่ออภิบาลระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปบทบาทในการเป็น  
National Lead ของหน่วยงานส่วนกลาง และการเป็น  
Regional Lead ของศูนย์อนามัย โดยการบูรณาการการ  
ดำเนินงานร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้  
เทคโนโลยีนวัตกรรม และการพัฒนา excellent center  
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องคุ้มครองให้ประชาชน  
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

